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นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
นายแดง  จิตรอกัษร 
นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
นายวิทยา  มณี 
นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
นายฉตัรชยั  ชุมทอง 
นายจกัรี  ชุมนาค 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
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สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
เลขานุการสภาฯ 

อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
พนูลาภ  ไชยสงคราม 
ประจวบ  วงัหิน 
วิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
แดง  จิตรอกัษร 
พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
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ฉตัรชยั ชุมทอง 
จกัรี  ชุมนาค 
วาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม 
- นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 ลากิจ   
- นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 ลากิจ                                                                                      

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. ร.ต.อ.ขวญัดี  ประดิษฐ ์   รอง สวป.สภ.หว้ยยอด  ขวญัดี  ประดิษฐ ์
2. นางภทัธณี  ยงัช่วย หวัหนา้สาํนกัปลดั  ภทัธณี  ยงัช่วย 
3. นางทิฐิชภกัด์ิ  คงพล นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน       ทิฐิชภกัด์ิ  คงพล 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม  เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว   สมยัวิสามญั สมยัท่ี 3 
ประจาํปี พ.ศ. 2562  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานสภาฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 นายสุพฒัน์ เพช็รฤทธ์ิ ส.อบต. หมู่ท่ี 7 ลากิจ 

      นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ  ส.อบต. หมู่ท่ี 2 ลากิจ 
1.2 เน่ืองในโอกาสปีใหม่ ปี 2563 ท่ีกาํลงัจะมาถึงน้ี กระผมขออวยพรใหส้มาชิกฯ  
พนกังานทุกคน จงมีแต่ความสุข หวงัส่ิงใดขอใหส้มหวงั ตามปรารถนาทุกประการ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัวิสามญั 
สมยัท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมฯดว้ย มีท่านใดจะแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 รายงานการประชุมฯหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   งดออกเสียง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ 3.1 เร่ืองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจาํปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอียด 
นางทิฐิชภกัด์ิ คงพล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 
นกัวิเคราะห์ฯ ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินการติดตามและ
ประเมินแผนพฒันา รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภา
ทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนั
นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศเป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของ
ทุกปี 

  ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ไดด้าํเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว ประจาํปี 2562 
เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดโครงการในแต่ละยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2562 ปรากฏในแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนตาํบลเขาขาว ประจาํปี พ.ศ. 2562 และไดมี้ขอ้เสนอแนะและความเห็น
ต่อผูบ้ริหาร คือ 1.โครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีจาํนวนมากเกินไป  
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ไม่สามารถดาํเนินการไดทุ้กโครงการ 2. การรายงานผลการดาํเนินโครงการจาก
หน่วยงานท่ีขอรับเงินสนับสนุนจาก อบต.มีความล่าช้า 3. ควรมีการสรุปและ
ติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินงาน ทั้งน้ี
เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เสนอต่อสภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน
ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ มีอะไรจะสอบถามเก่ียวกบัการรายงานติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว ประจาํปี พ.ศ. 2562 บา้งหรือไม่ กถื็อ
ว่าท่ีประชุมรับทราบ เร่ืองการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจาํปี 
2562 นะครับ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4               เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2563 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท
เงินเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 94,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ ์ประเภท
ครุภณัฑส์าํนกังาน รายการค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทีย ูจาํนวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 47,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 94,000 บาท (โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลดั อบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายก อบต.เขาขาว ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ฯ สืบเน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศ 
ปลดั อบต.เขาขาว จาํนวน 2 เคร่ือง ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ไดเ้กิดการชาํรุดเสียหาย โดยทาง อบต.ได้

ดาํเนินการซ่อมแซมไปแลว้ 2 -3 คร้ัง ปรากฏว่าสามารถใช้งานไดส้ักระยะหน่ึง 
แล้วกลับมาใช้งานไม่ได้อีก ทําให้ไม่เกิดความคุ้มค่า ใช้งบประมาณในการ
ซ่อมแซมเป็นจาํนวนมาก จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศใหม่ 
จาํนวน 2 เคร่ือง โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  จากหมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 94,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการค่าจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทีย ู
จํานวน  2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ  47,000 บาท   เป็นเงิน  94,000 บาท  (โดยมี
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 
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ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านปลดั อบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายก อบต. ไดช้ี้แจงรายละเอียดไปแลว้  

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ .ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาํให้ลกัษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน กระผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

มติท่ีประชุม  อนุมติัใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย เห็นชอบ  10 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
งดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ ไม่ทราบมีสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ หรือมี

เร่ืองท่ีจะปรึกษาหารือหรือไม่ ขอเชิญนะครับ 
ร.ต.อ.ขวญัดี ประดิษฐ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กเ็ป็นเวลาครบ 1 ปี พอดีท่ีกระผม 
รอง.สวป.สภ.หว้ยยอด ไดม้าปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ีตาํบลเขาขาว ซ่ึงในพื้นท่ีตาํบลเขาขาวพบว่าไม่มีคดี

ร้ายแรงหรืออุกฉกรรจแ์ต่อยา่งใดเกิดข้ึนในพื้นท่ี ส่วนหน่ึงเกิดจากการไดรั้บความ
ร่วมมือจากประชาชน ผูน้าํทอ้งท่ีทุกท่าน ท่ีไดช่้วยกนัสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตา 
ทาํใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในวาระดิถีปีใหม่ พ.ศ. 2563 ท่ีจะถึงน้ี 

   กระผมขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก โปรด
อภิบาลบนัดาลขอใหทุ้ก ๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป 

นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 1.การจดักิจกรรมวนัเดก็ ประจาํปี 2563 วนัเสาร์ท่ี 11 มกราคม 2563 กิจกรรมกจ็ะมี 
ปลดั อบต.เขาขาว การแสดงบนเวที การเล่มเกมส์ มีบริการตดัผมฟรี มีการเล้ียงอาหาร การมอบ

ทุนการศึกษาเดก็ ฯลฯ และจะขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกฯ ช่วยสนบัสนุน
รางวลัพิเศษสาํหรับเดก็คนละ 1 ช้ิน และขอใหส้มาชิกฯ แต่ละหมู่ช่วยจดัส่งชุดการ
แสดงบนเวที หมู่บา้นละ 1 ชุดดว้ย 

      2. เทศบาลนครตรัง แจง้ใหท้าง อบต.เขาขาว ชะลอการท้ิงขยะ ณ ศูนยก์าํจดัขยะมูล
ฝอยเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจง้) ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก
ปริมาณขยะสะสมมีจาํนวนมาก ส่งผลใหร้ะบบกาํจดัขยะของเทศบาลนครตรัง ไม่
สามารถรองรับขยะมูลฝอยเพิ่มไดอี้ก อีกทั้ง อบต.เขาขาว ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มพื้นท่ี
กาํจดัมูลฝอยเด่ียวกบัเทศบาลนครตรัง ซ่ึงจากผลดงักล่าวกจ็ะทาํให ้อบต.เขาขาว มี
ภาระงบประมาณในการกาํจดัขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน หากตอ้งมีการนาํขยะมูลฝอยไป
กาํจดักบัเอกชน ซ่ึงเอกชนกจ็ะมีค่าธรรมเนียมการกาํจดัขยะอยูท่ี่ กิโลกรัมละ 1 -
1.50 บาท 

   3. การรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละเบ้ียความพกิาร กรมบญัชีกลางจะทาํหนา้ท่ีจ่ายเงิน 
ตรง โอนเงินเขา้บญัชีผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละบญัชีผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ีย 

 
          /ความพิการ... 
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    ความพิการ แทนอบต. เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป หากผูสู้งอายหุรือผู ้
พิการ ไม่ไดรั้บการโอนเงิน ติดต่อไดท่ี้ อบต. เพื่อจะไดต้รวจสอบขอ้มูลใหต่้อไป 

   4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอห้วยยอด ไดมี้หนงัสือแจง้เร่ืองการเรียกเก็บเงินใน
กรณีละเมิดการใชไ้ฟฟ้า และกาํหนดให้มีการเรียกเก็บเงินค่าเบ้ียปรับและค่าไฟฟ้า
ท่ีเสียหายตามการปรับปรุง ซ่ึงเกิดจากผลการกระทําละเมิดการใช้ไฟฟ้าและ
ค่าเสียหายอ่ืน ๆ เช่น กรณีติดตั้งมิเตอร์แรงตํ่า กรณีติดตั้งมิเตอร์แรงสูง กรณีละเมิด
การใชไ้ฟฟ้าต่อไฟตรง 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้หรือปรึกษาหารือในท่ีประชุมอีกหรือไม่ หาก
ไม่มี กระผมขอปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี
       

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                   ประธานสภา ฯ   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


